

NGÀNH THUẾ

Bứt phá trong công tác thu ngân sách

7.057,3 tỷ đồng là tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện năm 2017, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối đạt 7.018,1 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính, bằng 87,7% so với năm 2016; nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí đạt 5.217,2 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán Bộ Tài chính, bằng 80% so với năm 2016 - những kết quả trên đã khẳng định nỗ lực trong công tác thu ngân sách của ngành Thuế.



Sản xuất ở Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá, Đông Hưng). Ảnh: THU THỦY

Đây là năm tiếp theo sau nhiều năm liên tiếp ngành Thuế đạt và vượt dự toán thu với số tăng tuyệt đối đạt 961,1 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao, trong đó tăng thu từ thuế, phí 140,2 tỷ đồng và tăng thu từ thu tiền sử dụng đất 820,9 tỷ đồng. Có 10/13 chỉ tiêu do ngành Thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với năm 2016 như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tổng thu 1.773 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, tăng 13,1% so với năm 2016), thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 189 tỷ đồng, đạt 126% dự toán Bộ Tài chính, tăng 21,2% so với năm 2016), thu tiền sử dụng đất (tổng thu 1.800,9 tỷ đồng, đạt 183,8% dự toán Bộ Tài chính, tăng 21,7% so với năm 2016), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng thu 15,37 tỷ đồng, đạt 219,6% dự toán Bộ Tài chính, tăng 24,5% so với năm 2016), tiền thuê đất (tổng thu 286,3 tỷ đồng, đạt 200,2% dự toán Bộ Tài chính, tăng 9,1% so với năm 2016)...

Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2017, toàn tỉnh triển khai thu ngân sách theo đúng điều kiện gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các

doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy có dấu hiệu phục hồi song tốc độ vẫn còn chậm; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, tạm nghỉ kinh doanh vẫn còn cao; một số nguồn thu lớn trên địa bàn sụt giảm như thu từ thuế nhà thầu của hai nhà máy nhiệt điện, thu từ hoạt động bưu chính viễn thông, đặc biệt thuế bảo vệ môi trường giảm do Công ty TNHH Vạn tài thủy bộ Hải Hà phải nộp thuế tại các chi nhánh ở tỉnh ngoài, đồng thời thị phần giảm so với năm 2016 do có nhiều doanh nghiệp đầu mới mới được thành lập. Chính vì vậy, để có được bứt phá lớn trong công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với mục tiêu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao. Một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành Thuế hoàn thành vượt mức dự toán giao đó là tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tinh tủy chức trên 10 cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã góp

phần xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác thu, đồng thời động viên, khích lệ ngành Thuế cùng các cấp, các ngành và các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã khắc phục được khó khăn, duy trì sản xuất và duy động tối đa nguồn lực tài chính để kịp thời nộp thuế; tập trung vào ngân sách như: Công ty TNHH Vạn tài thủy bộ Hải Hà nộp 1.522,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập

đoàn Hương Sen nộp hết số thuế nợ và số phát sinh là 584 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình nộp 260,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nộp 157,1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình nộp 108,5 tỷ đồng. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp ngành Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Cùng với việc động viên các đơn vị tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành Thuế còn tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh ban hành Kế hoạch số 58 để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 10 về việc chống thất thu NSNN trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, do đó số thuế lập bộ phải thu của các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán của các huyện từ ngày 1/7 đã tăng 30% và của thành phố Thái Bình tăng 100% so với số lập bộ đầu năm. Đối với tổng số thuế thu được trong hoạt động xây dựng cơ bản vẫn lại cũng tăng 13 tỷ đồng so với năm 2016 với tổng số thu năm 2017 đạt 96,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế mới bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn quy trình nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính thuế; tập trung thực hiện tổ công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; tập trung cao độ cho công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

MỤC TIÊU NĂM 2018:

- Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán của Bộ Tài chính giao với tổng thu 6.391,5 tỷ đồng. Nếu trừ tiền sử dụng đất, dự toán thuế, phí và các khoản thu khác 5.191,5 tỷ đồng;
- Giảm nợ cũ, không để tăng nợ mới, xử lý cơ bản nợ chờ xử lý;
- Đồi mới trong công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước theo cơ chế rủi ro;
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế; thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thuế; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường quản lý nội bộ.

MINH HƯƠNG

HƯNG HÀ

Chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản

Những ngày này, không khí lạnh liên tục tăng cường mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu gây ảnh hưởng đến sức đề kháng của gia súc, gia cầm, thủy sản. Trước tình hình đó, các địa phương trong huyện Hưng Hà đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tránh cho vật nuôi không bị thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành, thôn Việt Yên, xã Điệp Nông hiện nuôi 4 con lợn nái và hơn 20 con lợn thịt. Ông Thành cho biết: Qua theo dõi thời tiết, gia đình đã chủ động che nilon quanh chuồng để tránh gió lùa vào chuồng đồng thời chuẩn bị trấu, củi để sẵn sàng sưởi ấm cho đàn vật nuôi trong điều kiện nhiệt độ hạ thấp. Theo ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Điệp Nông: Xã đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp như tập trung tuyên truyền về diễn biến của thời tiết, hướng dẫn nhân dân kiến thức chăm sóc, chống rét cho vật nuôi, chủ động vệ sinh phòng bệnh, định kỳ phun các loại thuốc sát trùng chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi. Đồng thời, tăng khẩu phần dinh dưỡng, cho vật nuôi uống nước ấm pha muối và thấp điện sáng sưởi ấm cho vật nuôi. Toàn xã hiện có 50ha nuôi thủy sản và 1 bê nuôi cá lồng diện tích khoảng 200m². Xã đã hướng dẫn hộ nuôi quây ao kín tránh gió rét gây hại cho cá. Khuyến cáo hộ nuôi bám đảm thức ăn đủ chất và lượng để cá tăng sức đề kháng, chống chịu tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Gia đình ông Đinh Trọng Quân, thôn Trung, xã Dân Chủ hiện có hơn 100 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng và trên 1.000 con gia cầm. Để phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, gia đình ông đã chủ động tiêm phòng dịch bệnh, tiêm hành vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Gia đình ông cũng đã che chắn nilon quanh

Để hạn chế tác động của thời tiết đến sức khỏe thủy sản nuôi, Chi cục Thủy sản lưu ý các địa phương và hộ nuôi thực hiện tốt một số biện pháp tăng cường chống rét cho đồng vật thủy sản:

- Duy trì mức nước trong ao trên 1,5m. Sử dụng bạt nilon che phủ toàn bộ diện tích nuôi hoặc đặt tấm chắn ở đầu hướng gió; thả bèo tây khoảng 2/3 diện tích ao để hạn chế gió lùa, kết hợp dùng sọt nén rơm đim xuống ao làm chỗ trú ẩn cho cá để duy trì ổn định nhiệt độ nước trong ao.
- Ngừng cho cá ăn trong thời gian nhiệt độ nước xuống dưới 15°C.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hoạt động của cá và các yếu tố môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

CHI CỤC THỦY SẢN

chuồng nuôi để tránh gió lùa và không thả vật nuôi ra ngoài trời trong những ngày nhiệt độ hạ thấp. Ông Đinh Công Chuyển, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: Toàn xã hiện có gần 100 con trâu, bò; 3.650 con lợn, trong đó lợn nái 540 con, lợn thịt 3.110; đàn gia cầm có 145.000 con. Địa phương đã hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, chống rét cho gia cầm từ tháng định kỳ phun các loại thuốc sát trùng chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi. Đồng thời, tăng khẩu phần dinh dưỡng, cho vật nuôi uống nước ấm pha muối và thấp điện sáng sưởi ấm cho vật nuôi. Toàn xã hiện có 50ha nuôi thủy sản và 1 bê nuôi cá lồng diện tích khoảng 200m². Xã đã hướng dẫn hộ nuôi quây ao kín tránh gió rét gây hại cho cá. Khuyến cáo hộ nuôi bám đảm thức ăn đủ chất và lượng để cá tăng sức đề kháng, chống chịu tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Theo ông Phạm Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai: Toàn xã có trên 5.100 con lợn; trâu, bò 345 con; gia cầm 41.600 con; chó, mèo 655 con. Địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo nhân dân tiến hành phòng, chống rét cho vật nuôi và thực hiện nghiêm việc không thả rông gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống quá 15°C. Xã cũng hướng dẫn bà con che chắn nilon để tránh

gió lùa làm hại vật nuôi và có biện pháp chăm sóc cho đàn vật nuôi phát triển tốt.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà có 176 trang trại và trên 2.000 gia trại với tổng đàn trâu, bò gần 13.200 con, trên 152.000 con lợn và trên 1,8 triệu con gia cầm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 92 lồng cá nuôi trên sông. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, huyện đã ban hành công văn chỉ đạo địa phương, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, yêu cầu các địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho vật nuôi, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, yêu cầu các địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho vật nuôi, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản; chỉ đạo ngành Nông nghiệp phân công cán bộ xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường, đơn đốc công tác phòng, chống rét đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện nhanh, kịp thời, có các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền người dân tích trữ sẵn cỏ khô, rơm, rạ... làm thức ăn bổ sung cho vật nuôi vào những ngày rét đậm; hướng dẫn nông dân chăn nuôi an toàn sinh học, tăng sức đề kháng để gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển tốt.

MAI THỦY



Chắn gió lùa cho vật nuôi.

Ông Phạm Văn Phán, Trưởng thôn Tân Phương, xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) đưa tôi đi thăm một vòng thôn Tân Phương, vừa đi ông vừa trao đổi về tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con trong thôn, đặc biệt là vấn đề sử dụng nước sạch đang được các gia đình tiếp nhận nhiệt tình. Thôn Tân Phương có 235 hộ sống rải theo bờ sông Hoài, hầu như phía trước hoặc sau các gia đình đều có các ao nhỏ, được xây bờ, không có sự thông thủy. Chỉ tay xuống các ao của nhiều gia đình, ông Phán hài hước: Nhà báo xem, nước ao xanh như rêu, ngan, vịt thì nhau bơi lội, ô nhiễm nặng đã nhiều năm nay rồi nhưng làm ruộng thì phải chăn nuôi thêm con gà con vịt, nuôi thêm đàn lợn... nên biết là ô nhiễm, biết là ảnh hưởng đến sức khỏe mà chưa giải quyết dứt điểm được. Dùng xe ở đầu xóm Phương Đông - xóm mới của xã Đông Lĩnh được hình thành năm 1987 nay sáp nhập với xóm Tân Lập để có tên gọi thôn Tân Phương, Trưởng thôn Phạm Văn Phán xoa bàn tay làm bầm dẫm rồi quay sang nói với tôi: Xóm thì mới, người ở thì trẻ mà lại gặp nhiều tai ương, không hiểu do đâu hay do dùng nước giếng khoan mà mấy năm gần đây ở xóm này nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo và chết khi còn rất trẻ, điểm danh một loạt cái tên

Nước sạch về Tân Phương



Ảnh minh họa

người đã chết do mắc bệnh hiểm nghèo như ông U, ông C, anh B, chị X, chị B, chị L..., gần chục người chết vì bệnh hiểm nghèo, khiếp quá! Ông phân vân, nhiều người ở đây thì nói là do dùng

nước giếng không hợp vệ sinh nhưng chưa có điều kiện lấy mẫu nước đưa đi kiểm nghiệm, nghe nhiều tiếng đồn như vậy nên đành phải sống chung với

hiểm họa, nhà báo nhớ nói vấn đề này trên báo cho dân nhờ với. Nửa thôn Tân Phương là xóm Phương Đông hiện mới chỉ có gần chục hộ sử dụng nước sạch, còn lại trên một trăm hộ

nữ đang sử dụng nước giếng khoan, mà sử dụng nước giếng khoan đâu có rẻ hơn dùng nước máy, đầu tiên khoan giếng sâu 40 - 45m cũng hết mấy triệu đồng, tiền mua máy bơm cũng vài triệu, mỗi năm sửa chữa vài ba lần tốn kém lắm, nước hút lên ban đầu thì trong nhưng để trong chậu qua một đêm là có màu xám ngắt, khuấy mắt trông coi phải ăn, phải uống và tắm giặt thôi, một ngày một hộ dùng 2 - 3 khối nước cũng mất mấy số điện dùng cho máy bơm, mất cả chục nghìn, dần chưa tính ra, nếu dùng nước máy mỗi hộ góp với doanh nghiệp hai triệu rưỡi từ đầu còn bây giờ thì góp ba triệu mà doanh nghiệp họ lắp đường ống đến đầu ngõ, lắp đồng hồ các hộ chỉ đầu tư từ đầu ngõ vào nhà, quá tiện, được dùng nước tới 49 năm, giá một khối nước chỉ có 7.100 đồng, nước sạch lại an toàn. Ông Phán dẫn tôi trở lại đầu thôn Tân Phương, dọc đường vừa chỉ các nhà hai tầng, ba tầng rồi dọc tên nhà anh Sơn, anh Đức, anh Khoa chẳng cần máy bơm gì cả nước máy lên tận tầng ba, có nhà lắp thêm dàn năng lượng mặt trời cứ hoe nắng là được tắm giặt bằng nước nóng mà thích, phía xóm Tân Lập của thôn Tân Phương cơ bản 100% hộ dùng nước sạch rồi, tình ra dùng nước sạch cũng không tốn kém nhiều, mỗi tháng nhà nhiều trên một trăm nghìn, nhà dùng ít chỉ sáu, bảy chục nghìn là dùng.

Phải mất cả tiếng đồng hồ ông Phán mới dẫn tôi chứng thực nước sạch về thôn Tân Phương, toàn thôn đã có khoảng 60% hộ dân dùng nước sạch, non nửa thôn đang dùng nước giếng khoan. Tôi được ông Phán dẫn lên tầng hai nhà ông nhanh nhẹn thao tác các thiết bị của công trình nước sạch, từ vòi sen, công trình phụ chỗ nào nước cũng xối ào ào. Ông Phán bảo: Nước mạnh lắm và trong vắt. Trước dùng nước giếng khoan, đồ dùng công trình phụ chỉ vài ngày là ố vàng, sau gần hai năm dùng nước sạch công trình vệ sinh vẫn sáng bóng, dùng nước sạch quả là lợi. Thấy tôi đi về phía bờ ao quan sát thêm, ông ra theo và nói ngay, ao tù này gia đình chỉ dùng cho ngan, vịt bơi còn chiếc bể có thể chứa 16 khối nước mưa bây giờ sắp được đập bỏ để thay vào đó máy cây hoa cảnh chơi tết. Câu chuyện đến khi nào thì 100% các hộ dân thôn Tân Phương sử dụng nước sạch được tôi gọi mở thêm với Trưởng thôn Phạm Văn Phán, ông khẳng định ngay: Đảng ủy, UBND xã Đông Lĩnh đã có quyết tâm cao, có nghị quyết chuyên đề và giao cho các đoàn thể, các thôn vào cuộc quyết liệt, doanh nghiệp cung cấp nước sạch cũng mở thêm cơ chế cho các hộ khó khăn, hộ nghèo. Vấn đề trước đây doanh nghiệp không chế ngay từ đầu, mỗi hộ dùng 4 khối nay thì hộ dùng nhiều trả

tiền nhiều, dùng ít trả tiền ít đã được tháo gỡ. Dân vui lắm. Mới đây, ông Hoàng Quốc Lập, Giám đốc Công ty 27/7 Tiến Phong, chủ dự án cấp nước sạch cho nhân dân 6 xã Đông Huy, Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Á, Đông Kinh, Đông Tân của huyện Đông Hưng đã trực tiếp về Đông Lĩnh bàn thảo cùng lãnh đạo địa phương về cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn. Theo đó, việc đóng góp tiền để sử dụng nước sạch của các gia đình như tiền chậm có thời hạn và khuyến mại một số khối lượng nước dùng ban đầu. Số hộ dân đăng ký đầu nối, sử dụng nước sạch tăng từng ngày ở thôn Tân Phương.

Hết năm 2017, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đã đạt trên 60%, còn cả xã Đông Lĩnh thì tỷ lệ này còn cao hơn. Với quyết tâm của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, các hộ dân xóm Phương Đông, thôn Tân Phương bỏ sử dụng nước giếng khoan hoàn toàn vào cuối năm 2018 và được sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe của chính mình, không còn nỗi lo sợ dùng nước giếng khoan sẽ bị mắc bệnh hiểm nghèo.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình)